



**63ปี** มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ  
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม  
Education-is-Growth

# ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

# SWU WEEKLY



วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ปีที่ 7 ฉบับที่ 287

<http://swu.ac.th>

## มศว จัดเสวนา สร้างครุตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21



ในการเสวนา “การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 ครูคือคำตอบสุดท้าย..?” ที่จัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ต่อยอดอีกครั้งในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร กระตุ้นให้บุคลากรในแวดวงการศึกษาตื่นตัวต่อภาวะการศึกษาไทยอย่างมาก

งานนี้จัดโดยโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษา (สาธิต มศว องครักษ์) ร่วมกับสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว กำหนดจัดเสวนาทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 (อ่านต่อหน้า 2)



▲ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบโล่เกียรติคุณแด่ **ดร. ชุมพล พรประภา** กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ เป็นผู้มีความรู้คุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งก่อนหน้านี้นท่านเคยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนแล้วเมื่อปี 2548 โดยมีพิธีมอบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มศว (ประสานมิตร)



▲ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบโล่เกียรติคุณแด่ **ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์** อาจารย์พิเศษประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ผู้ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (จิตรกรรม) ประจำปี 2555 บรมครูศิลปะ และผู้ก่อตั้งและวางรากฐานแก่งการ " ศิลปศึกษา " ของ มศว และของประเทศ โดยมีพิธีมอบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มศว (ประสานมิตร)

### สื่อสารนิพนธ์ นิลิต มศว ว. นวัตกรรมสื่อสารสังคม ช่วยรับใช้สังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะสีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิดงาน “The Revolution” นวัตกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว รวม 100 ผลงาน

ณ ชั้น 9 - 10 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2556 “ผมดีใจและชื่นชอบงานลักษณะนี้มากเพราะมีความสำคัญที่ว่า เป็นงานของนิสิตในระดับปริญญาตรีที่ถือว่าเป็น Educational Innovation (อ่านต่อหน้า 2)



มศว จัดเสวนา

สร้างครูตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

- วรรณวิสา ชูบุญส่ง (นิสิตฝึกงาน) : รายงาน
- ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ : ภาพประกอบข่าว

ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาครูให้ทันกับการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21: ครูคือคำตอบสุดท้าย เพื่อเป็นเวทีในการเสนอแนวคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูให้เท่าทันกับการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 จากทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิดให้ผู้สอนปรับตัวในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งในด้านความรู้ที่จะถ่ายทอด และผู้เรียนที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาได้กำหนดแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมผู้สอนให้เท่าทัน ต่อความเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การสร้างพลังร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาความรู้พร้อมในศตวรรษที่ 21 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต-นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ซึ่งในการเสวนานี้คาดว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาครูปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี และจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการหน่วยงานต่างๆ 2. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA), ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษารูปแบบโรงเรียนนอกกะลา 4. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ร่วมดำเนินการเสวนารองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว



• ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน

ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ อธิการบดี มศว กล่าวเปิดงาน ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การรังสรรค์และพัฒนาระบบการศึกษาไทยควรจะใช้การวิจัยในทำนองเดียวกับการวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลถึงการกำหนดนโยบายสาธารณสุขทางการศึกษาเพื่อพัฒนา มศว เล็งเห็นความสำคัญของการเสวนาครั้งนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือทรงพลังเกือบจะขึ้นเดียวเท่าที่เรามีอยู่ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะในมิติทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการเมือง ทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อม การศึกษาสามารถทำให้คนที่มีความสามารถในธรรมชาติสามารถเติบโตขึ้นมาเต็มศักยภาพที่ธรรมชาติให้มาได้”

ด้าน ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนากล่าวว่า “จุดเปลี่ยนของศตวรรษที่ 20 และ 21 คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสอนมากขึ้น ครูผู้สอนจึงต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมเน้นหลักการสอนน้อยลง แต่ให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการปรับดังกล่าวต้องเริ่มจากการเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของครูด้วย เนื่องจากอาชีพครูในปัจจุบันต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตั้งแต่วัยนักเรียน เพื่อให้เกิด

การปลูกฝังซึมซับจิตวิญญาณความเป็นครู บทบาทและเจตนาของครูในปัจจุบันนั้นควรปรับวิธีการสอนให้เข้ากับวัฒนธรรมของเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยเปลี่ยนบทบาทหลักของครูจากที่เคยให้ทุกอย่างมาเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ และการที่จะเปลี่ยนบทบาทของครูนั้นควรเปลี่ยนที่การเรียนการสอน เพราะครูเริ่มสังเกตการเป็นครูตั้งแต่เป็นนักเรียน นอกจากนี้ร่องเลขาธิการ สพฐ. ผাগไว้ว่า การที่จะเปลี่ยนครูจาก Passive Teaching Experience มาเป็น Active Teaching Experience เราจำเป็นต้องเปลี่ยน Experience of Learning ด้วย จาก Passive เป็น Active”

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะครบด้านเพื่อนำไปพัฒนาและประเมินตนเองได้ รวมไปถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ควรเปลี่ยนจาก “teaching” เป็น “coaching” และควรเปลี่ยนจาก “ห้องเรียน” เป็น “ห้องทำงาน” ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอน และครูไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนแต่เป็นเหมือนโค้ชที่คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและให้ความเห็นว่า “ ครูคือคำตอบสุดท้าย ครูคือผู้ที่คอยอยู่กับบ้านเมืองของเรา อนาคตบ้านเมืองของเราขึ้นอยู่กับคน คนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของบ้านเมือง การดำเนินการเพื่อให้คุณภาพของเยาวชนดีขึ้นมาสกับยุคสมัยเป็น

เครื่องมือสันติสุข ”

คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษารูปแบบโรงเรียนนอกกะลา กล่าวถึงความสำคัญของการคิดนอกกรอบ โดยแนะนำให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา และมีการยกตัวอย่างรูปแบบโรงเรียนนอกกะลา “ Bamboo school ” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นให้นักเรียนคิดนอกกรอบปลูกฝังคุณธรรมในการช่วยเหลือสังคม มีความรู้ด้านการจัดการ การทำธุรกิจ และส่งเสริมความเสมอภาคและประชาธิปไตย ที่สำคัญคือโรงเรียนรูปแบบคิดนอกกรอบยังเป็นเสมือน “โรงเรียนเตรียมครู” ที่พร้อมจะผลิตครูที่มีคุณภาพสู่สังคม และยังให้ข้อเสนอที่ว่า “โรงเรียนส่วนใหญ่มักจะสอนแต่นักเรียนเหมือนร้านกาแฟที่มีเฉพาะกาแฟให้คนดื่ม แต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือ เป็นสถานที่ที่ให้บริการหลายประเภทเหมือนร้าน 7-eleven โรงเรียนควรเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและศูนย์กลางการพัฒนาของทุกคนในชุมชน”

จากการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 “ครูคือคำตอบสุดท้าย...?” นั้น ได้ข้อสรุปตรงกันว่า ครูเป็นคำตอบสุดท้ายของการพัฒนาระบบการศึกษา เพราะครูคือผู้ที่มีส่วนช่วยให้อนาคตของบ้านเมืองเราได้พัฒนาไปในทางที่ดี ด้วยเหตุนี้ครูของครูก็ต้องเป็นคำตอบสุดท้ายด้วยโรงเรียนที่สอนครูนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน

สื่อสารนิพนธ์ นิสิต ว. นวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ช่วยรับใช้สังคม

- ภัทพร หงษ์ทอง : รายงาน
- กิรติ ศิริสมบัติ : ถ่ายภาพ

ของประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีมากนักสำหรับการเรียนของนิสิตปริญญาตรี ผมขอชื่นชมผลงานของนิสิตที่มีการแสดงออกทั้งทางด้านเนื้อหา รูปแบบ และสุนทรียภาพ ที่กลมกลืนไปด้วยกันได้จนออกมาเป็นงานที่มีคุณภาพมีการนำเรื่องของ ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะ (Skills) มาใช้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำบอกคือการที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราอย่าลืม เป้าหมาย ซึ่งอยากจะให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาไปนี้ได้ลองคิดว่า ทำอย่างไรเราจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นหรือทำอย่างไรที่เราจะช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ

ในสังคมให้ได้มากที่สุด หรือช่วยกันดึงคนในสังคมให้ดีขึ้น ถ้าเราได้อยู่แล้ว อยากให้ช่วยกันทำให้สังคมนี้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม และรับใช้สังคม ทำให้สังคมเข้มแข็ง ขอให้นิสิตประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวและเป็นหลักให้สังคม” อธิการบดี มศว กล่าว

เช่นเดียวกับงานสื่อสารนิพนธ์ของนิสิต 200 กว่าคน 100 ผลงานในวันนี้ที่มาร่วมกันนำวิชาความรู้วิชาการสมัยใหม่และเครื่องมือในการเรียนรู้ใหม่ๆ ไปมีส่วนช่วยต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนกิจการธุรกิจร้านค้าต่างๆ



ในกรณีศึกษาตัวอย่างร้านค้าหรือบริษัทผู้ประกอบการในสังคมที่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็น การสร้างเว็บไซต์ให้ร้าน Paa ที่สยามสแควร์ การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ให้กับการแนะนำร้านอาหารอร่อยของเว็บ papaidon

และเครื่องสำอาง เป็นต้น จาก 3 กลุ่มผลงานหลักคือ การแสดงภาพยนตร์สั้น การแสดงผลงานด้านไซเบอร์และเครื่องมือสื่อสาร และกลุ่มผลงาน Interactive media ในสาขาวิชาต่างๆ

## President's facebook



ติดตามภารกิจ และร่วมแสดงความคิดเห็น  
กับ อธิการบดี มศว ได้ทาง FANPAGE

Chalermchai Boonyaleepun หรือทาง PRSWU



www.swu.ac.th



วันเสาร์ที่ 9 มี.ค.56

เย็นๆ งานศิษย์เก่าสาธิต มศว ประสานมิตร ผู้จัดขอให้ใส่หมวกทุกคนครับ ลองถ่ายตัวเองดูว่าพอไหวไหม



ค่ำ ร่วมงานเกษียณสัมพันธ์ของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต มศว ประสานมิตร นอกจากท่านนายกสมาคมแล้วมี ผอ.รร.สาธิตทั้ง 4 แห่งมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556

เช้า ประชุมกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และโรงพยาบาลชลประทาน มี สาระสำคัญ เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการบริหารโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นไปที่เรื่องอัตราค่าส่งและค่าตอบแทน ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

บ่าย ประชุม สมศ. รอบ 4 เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด 3 กลุ่ม 8 ตัวชี้วัดดังนี้

1. โครงสร้างสภามหาวิทยาลัย
  - 1.1 มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  - 1.2 สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน พรบ. / กฎหมาย
  - 1.3 มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
  - 2.1 มีกรรมการประชุมเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 75
  - 2.2 มีกำหนดการประชุมล่วงหน้า
  - 2.3 กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
3. คุณลักษณะและพฤติกรรมของกรรมการสภา
  - 3.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัย
  - 3.2 กรรมการได้รับการปฐมนิเทศหรืออบรมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสภามหาวิทยาลัย

เย็น ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สสมท.) ที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ได้พูดคุยหารือเรื่องการพัฒนาการศึกษาหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556

เช้า ประชุมสภาวิชาการ มีสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาตั้งต่อไปนี้
  - 1.1 สาขาวิชาพลศึกษา
  - 1.2 สาขาวิชาสุขศึกษา
  - 1.3 สาขาวิชาจิตวิทยา

2. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุชีววิทยา

3. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอนุชีววิทยา

4. อนุมัติการขอคืนสภาพนิสิตจำนวน 5 ราย ระดับปริญญาโท-เอก ซึ่งมีผลการเรียนดีแต่ประสบปัญหาการเงินจึงหยุดเรียนไปโดยไม่ได้ชำระค่าคงสภาพนิสิต

เย็น ปรีกษาหารือกับคุณมิชัย วีระไวทยะ เรื่องความร่วมมือระหว่างสมาคมนักพัฒนาประชากรและชุมชน กับ มศว โดยมีท่านคณบดีและรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจและตัวแทนจาก NISE Corp เข้าร่วมหารือ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. จะมีการมอบทุนสนับสนุนให้กับทางคณะสังคมศาสตร์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนกิจการเพื่อสังคมจำนวน 1,300,000 บาท
2. จะมีการมอบทุนสนับสนุนให้กับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเพื่อทำงานรับใช้สังคม จำนวน 1,300,000 บาท
3. โรงเรียนมิชัยพัฒนาที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณมิชัยจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับ ป. โท แก่บัณฑิตศึกษาศาสตร์ มศว



วันอังคารที่ 12 มี.ค.56 หรือคุณมิชัย วีระไวทยะ เรื่อง มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม การบริหารธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมหารือด้วย

4. มีความเห็นร่วมกันที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Sign MOU) โดยทางคุณมิชัย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมากกว่า 39 ปี มีร้านอาหาร 28 แห่ง อยู่ในต่างประเทศ 2 แห่ง สร้างรายได้กว่า 12,000 ล้านบาท โดยใช้ระบบการบริหารแบบธุรกิจคือมีคุณภาพที่แข่งขันกับร้านอาหารเอกชนอื่นๆ ได้ เสียภาษีตามปกติ ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ แต่นำผลกำไรที่ได้ทั้งหมดไปทำประโยชน์สาธารณะเพื่อสังคม ได้เล่าให้พวกเราฟังถึงประสบการณ์การทำงานในการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการที่ มศว จะดำเนินงานในแนวทางรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งยินดีที่จะบรรยายให้กับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมศวได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ตลอดจนพร้อมจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดในการทำงาน เพื่อให้สังคมดีขึ้น

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556

เช้า ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติปฏิทินการสอบตรงของนิสิต ป.ตรี มศว ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจะมีการสอบข้อเขียน สายศิลป์วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 56 และสายวิทย์ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 56
2. รับทราบผลการประเมิน EQA ปีการศึกษา 2555
3. อนุมัติโครงสร้างของสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา
4. อนุมัติตารางการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
5. รับทราบแนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
6. รับทราบความคืบหน้าเรื่อง มศว วิชาการ ครั้งที่ 7
7. เห็นชอบให้ความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. อนุมัติให้ผลิตโครงการเพชรในตมเข้าใช้พื้นที่อาคาร 14 เป็นที่พักชั่วคราวในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม หอพัก

บ่าย ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มีสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ เจ้าหน้าที่โครงการบริการทันตกรรม
3. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายหลักสูตรนานาชาติสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
4. อนุมัติค่าจ้างสำนักงานกฎหมายที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

เย็น ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมีสาระสำคัญดังนี้

1. รับทราบรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการ
2. รับทราบผลโหวตแบบอินทรรูและชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
3. อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อจัดทำสวัสดิการรับส่งนิสิตภายใน มศว องค์กรฯ

ค่ำ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มศว องค์กรฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing ครั้งที่ 1)
2. รับทราบกรอบบริบทการวางแผนแม่บทพัฒนา มศว องค์กรฯ
3. จะมีการพัฒนาเร่งด่วนดังนี้
  - 3.1 ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์กีฬาและอาคารเรียนรวม
  - 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารสำนักหอสมุด
  - 3.3 จัดหาจักรยานและที่จอดรถจักรยานเพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร
4. ระดมสมองที่จะทำให้แผนแม่บทของ มศว องค์กรฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ประกอบไปด้วย การพัฒนา ศูนย์กีฬา ศูนย์การแพทย์ฯ รร.สาธิต มศว องค์กรฯ สถานที่ทำกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนอาคารเรียนรวมและอาคารของคณะต่างๆ



Supranee Kwanboonchan การพัฒนาองค์กรฯอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่เรียนและทำงาน ที่ มศว องค์กรฯ มีกำลังใจมากยิ่งขึ้น การทำความฝันให้เป็นจริงคือสิ่งที่หลายคนกำลังรอคอยค่ะ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีในเรื่องนี้มาก ๆ



สำนักงานบริหารกิจการหอพัก เริ่มดำเนินงานบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ในหอพักนิสิต

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556

เช้า เปิดงานวันไต้โลก ชั้นล่างอาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่ มศว จัดขึ้นเพื่อชุมชนสังคม



สาย ประชุมที่มรองอธิการบดี วันนี้เน้นเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศว่าจะมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับ มศว อย่างไร ตกผลึกในหลายประเด็นและจะมีการระดมสมองของที่มีคณบดี ผู้อำนวยการ เลขานุการคณะและผู้ช่วยการกอง เพื่อได้โครงการพัฒนา มศว ที่ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

บ่าย ประชุมเครือข่ายอธิการบดี4กลุ่ม ได้แก่ ม.ของรัฐ ม.ราชภัฏ ม.ราชชมคล และ ม.เอกชน มีเรื่องเด่นสองเรื่องคือ อาเซียน และกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่ง มศว จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไป

## การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7”

อุไรวรรณ วรรณะ : รายงาน

การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2556 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ หอสมุดหลวงปู่มาลากุล มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นเจ้าภาพ จะมีความพิเศษแตกต่างจากการประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา กล่าวคือ บุคลากรในแวดวงการศึกษาทั้งจากภายใน มศว ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนิสิตและบุคลากรทางการศึกษาจากภายนอกจะได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และยังอาจได้นำความรู้มาใช้อย่างเหมาะสมในบริบทของมหาวิทยาลัยและสังคมไทย ตลอดจนการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในจุดมุ่งหมายหลักของการประชุมวิชาการปีนี้จะอยู่ที่เรื่องดุลยภาพระหว่างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

1. ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย 1. Mass Boston (USA) 2. มหาวิทยาลัย Of South Florida (USA) 3. มหาวิทยาลัย Of Nottingham (UK) 4. มหาวิทยาลัย Meiji (Japan) 5. มหาวิทยาลัย Pusan (Korea) 6. มหาวิทยาลัย Guangxi (China) ในฐานะวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “East West Higher Education Experience” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าร่วมด้วย ในทุกห้องบรรยายในหัวเรื่องที่นำเสนอ ได้แก่ Health Science, Science and Technology และ Social Science

2. การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ซึ่งจะนำเสนอแนวคิดที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันแก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง ในหัวข้อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น บริษัททีวีบูรพา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์สารคดี คนค้นคน โดยจะสร้าง Social Innovation ให้เกิดขึ้นในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นเนื้อหาสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ละปีมีเนื้อหาการประชุมวิชาการที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด ร่วมรับฟังตอบโต้กันได้ในงานดังกล่าว



▲ ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

◀ กองการเจ้าหน้าที่ นำคณะบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รวม 83 คน เข้าร่วมการอบรม “การทำงานเป็นทีม” ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ คาวลี คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา ซึ่งก่อให้เกิดคณะทำงานกลุ่ม “korkandee.com” (กลุ่มก่อการดี มศว) รุ่นที่ 1 ในการมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยในภารกิจที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองคือการประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร

◀ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและภารกิจทำให้บริการต่างๆ ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556



▲ ขอแสดงความยินดีกับ "บาส - นัฐวุฒิ พูนพิริยะ" (คนขวา) ผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ เรื่อง เคาะตาดาว นิสัยเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ ครั้งที่ 22

### ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร มศว

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยลีพรรณ อธิการบดี  
http://www.facebook.com/chalermchai.boonyaleepun  
E-mail : chalermchai@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15620

รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ค้นหาคำว่า “สุภา ปานเจริญ”  
E-mail : suphapan@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15009

รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยังเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล  
http://www.facebook.com/rith.watthanachaiyingcharoen  
E-mail : rith@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15930

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
http://www.facebook.com/pansiri.phansuwan  
E-mail : pansiri@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15617

ผศ.นพ.วิชิต ลิละศิธร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
http://www.facebook.com/vichit.leelasithorn  
E-mail : vichit@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15661

รศ.ดร. กัญญา อุนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา  
E-mail : kunyada@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15600 ต่อ 108

อ.ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
http://www.facebook.com/aurapan.weerawong  
E-mail : aurapanw@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15640

ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต  
http://www.facebook.com/amompong.suthummaraksa  
E-mail : amom@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15736

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้  
http://www.facebook.com/chanwit.tiamboonprasert  
E-mail : chanwit@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15204, 15354

ดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวาย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
http://www.facebook.com/pesuit.jumreanruai  
E-mail : iampesuit@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15738

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดช ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  
http://www.facebook.com/pathomthat.chiradeja  
E-mail : pathomthat@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 15660

ดร.วาสนา นามพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก  
http://www.facebook.com/wassana.namphong  
E-mail : wassanan@swu.ac.th  
โทรศัพท์ภายใน 21022 ต่อ 16

ชมรายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL  
ทุกวัน เวลา 12.30-13.30 น.  
www.facebook.com/swuchannel

PR SWU  
Center for Information & Public Relations  
“like” us on facebook  
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  
SAINAKHARINWIROT UNIVERSITY

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ ได้ที่ www.youtube.com/prswu หรือ www.facebook.com/prswu หรือ twitter ที่ @prswunews และ  
สื่อสิ่งพิมพ์ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์ ทุกวันจันทร์) มศว บอกเล่าเก็บ (วารสารรายเดือน) ผ่าข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15666 หรือ 15924